

BỘ TÀI CHÍNH  
TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **3118**/TCHQ-GSQL  
V/v vướng mắc C/O.

Hà Nội, ngày **01** tháng **06** năm **2009**

Kính gửi: Cục Hải quan TP Hà Nội

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 090519/LG-DA ngày 19/5/2009 của Công ty TNHH LG đề nghị xem xét lại các C/O mẫu E đã nộp và làm thủ tục tại Chi cục Hải quan Nội Bài và Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội. Do ngày phát hành hoá đơn hoặc số hiệu phương tiện vận tải ghi trên các C/O này khác với các chứng từ trong bộ hồ sơ hải quan, hàng hóa quá cảnh qua nước thứ ba nhưng không có xác nhận của hải quan nước quá cảnh/cơ quan vận tải... nên Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục không chấp nhận C/O hợp lệ. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc khác nhau giữa ngày phát hành hoá đơn hoặc số hiệu phương tiện vận tải ghi trên các C/O này khác với các chứng từ trong bộ hồ sơ hải quan:

Theo giải trình của doanh nghiệp và hồ sơ gửi kèm thì ngày phát hành hoá đơn hoặc số hiệu phương tiện vận tải ghi trên các C/O này khác với các chứng từ trong bộ hồ sơ hải quan là do nhầm lẫn về ngày xếp hàng hoặc không thống nhất trong việc lập bộ chứng từ xuất khẩu và chứng từ làm thủ tục xin cấp C/O mẫu E, trong đó có gửi kèm xác nhận của người bán hàng (người xuất khẩu) về ngày hoá đơn. Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan TP Hà Nội rà soát và kiểm tra lại hồ sơ nhập khẩu của các C/O trên, nếu xét thấy các C/O này được cấp đúng cho các chuyến hàng tương ứng; về thể thức C/O và mẫu dấu, chữ ký phù hợp với quy định; kết quả kiểm tra thực tế hàng hoá đúng xuất xứ khai báo thì căn cứ điều 15, phụ lục III của Quyết định 12/2007/QĐ-BTM ngày 31/5/2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công thương) để chấp nhận C/O.

2. Về chứng từ xác nhận của cơ quan vận tải:

Tổng cục Hải quan đã có công văn số 495/TCHQ-GSQL ngày 23/01/2009 về chứng từ chứng minh vận tải trực tiếp, theo đó cơ quan hải quan chấp nhận chứng từ chứng minh của hãng vận tải. Do vậy, yêu cầu Cục Hải quan TP Hà Nội căn cứ nội dung hướng dẫn tại công văn nêu trên và văn bản xác nhận của hãng vận tải để xem xét chấp nhận.

3. Trong một số C/O, ngày khởi hành ghi trên ô số 3 của C/O khác với ngày trên vận đơn hàng không (airwaybill): nếu doanh nghiệp xuất trình được

bản sao B/L đường biển từ Trung Quốc đến Hàn Quốc có ngày phù hợp với ngày khởi hành ghi trên C/O thì xem xét chấp nhận.

Tổng cục Hải quan thông báo đề Cục Hải quan TP Hà Nội biết và thực hiện. *l*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Công ty TNHH LG (Km 17 Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên) - thay trả lời;
- Lưu: VT, GSQL (3 bản).

**KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG  
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG**



*Hoàng Việt Cường*  
**Hoàng Việt Cường**

